

Số 10 -BC/ĐU

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 01/2/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ

Thực hiện Công văn số 292-CV/ĐU ngày 04/4/2018 của Đảng ủy Dân chính Đảng về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 01/2/2013 của Đảng ủy Dân Chính Đảng. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình

Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) và được kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở theo Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã sáp nhập, kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và 03 Tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện thành Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường⁽¹⁾; sáp nhập, kiện toàn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và 03 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thành Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường⁽²⁾. Số biên chế của cơ quan, đơn vị tại thời điểm báo cáo là: 155 biên chế (45 biên chế công chức, 110 biên chế sự nghiệp) và 03 lao động hợp đồng.

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo quyết định số 2010/QĐ-ĐU ngày 16/12/2008 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh; hiện tại Đảng bộ Sở hiện có 06 Chi bộ trực thuộc, bao gồm:

- Chi bộ Văn phòng Sở;
- Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai;
- Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;
- Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

(1) Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Điện Biên Phủ; Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Điện Biên; Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Mường Lay.

(2) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Điện Biên Phủ; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Điện Biên; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Mường Lay.

- Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

Tổng số đảng viên hiện có của Đảng bộ 49 đảng viên (trong đó 42 đảng viên chính thức 07 đảng viên dự bị); Trình độ chuyên môn đảng viên: Trên đại học 02 đồng chí (chiếm 4%); đại học 39 đồng chí (chiếm 79,6%); cao đẳng 04 đồng chí (chiếm 8,2%); trung cấp 04 đồng chí (chiếm 8,2%); Trình độ lý luận chính trị của đảng viên: cử nhân + cao cấp: 09 đồng chí (chiếm 18,3%); trung cấp 06 đồng chí (chiếm 12,2%); sơ cấp 34 đồng chí (chiếm 69,5%).

2. Thuận lợi, khó khăn

a) Thuận lợi:

- Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Dân chính Đảng để đoàn kết thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong cơ quan luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; nghiêm túc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b) Khó khăn:

- Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ hoạt động kiêm nhiệm nghiệp vụ về công tác Đảng có phần hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến công tác Đảng.

- Là Sở đa ngành, quản lý nhiều lĩnh vực, địa bàn hoạt động rộng, do đặc thù công việc nên cán bộ phải đi công tác động nhiều, lực lượng phân tán.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả đạt được

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của cấp ủy trong việc triển khai quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, ngay sau khi "Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 01/2/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Điện Biên về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ" được ban hành, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt tới 100% đảng viên, đồng thời tổ chức triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hàng năm sát với tình hình Đảng bộ và đặc thù của ngành tài nguyên và môi trường. Qua đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, viết bài thu hoạch đạt trên 98% trở lên. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm của mình, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của cấp ủy đối với công tác chính trị, tư tưởng trong đảng bộ và chi bộ

Đảng ủy, Tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở luôn sâu sát và quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng trong đảng bộ và chi bộ, luôn chủ động triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước kịp thời, nghiêm túc. Trong triển khai quán triệt luôn tập trung làm rõ những quan điểm, nội dung cơ bản, điểm mới của nghị quyết, liên hệ với thực tiễn. Theo thống kê của Đảng ủy, có trên 98% đảng viên và trên 97% quần chúng đã tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết. Sau khi tổ chức học nghị quyết, Đảng ủy đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện từng Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của của ngành. Cụ thể: Chương trình hành động số 19-CTHĐ/ĐU ngày 01/8/2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh Điện Biên; Xây dựng Kế hoạch số 18/KH-ĐU ngày 01/8/2016 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường về Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 38/KH-ĐU ngày 20/11/2016 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường về Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 01/KH-ĐU ngày 6/01/2014 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường về học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 15/KH-ĐU ngày 20/4/2017 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường học tập chuyên đề chỉ thị số 05-CT/W "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa".

Ban chấp hành Đảng bộ đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đồng chí Đảng ủy viên, từng ủy viên Ủy ban kiểm tra, đảm bảo các Chi bộ trực thuộc đều có 01 đồng chí Đảng ủy viên và 01 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trực tiếp sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc; kịp thời triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Đảng bộ; thường xuyên nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, để kịp thời xử lý, giải quyết, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, đồng thời coi trọng việc phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; đưa nội dung công tác giáo dục tư tưởng chính trị vào các buổi sinh hoạt hàng tháng.; Cấp ủy đã tích cực chỉ đạo triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa rộng lớn trong Đảng và toàn xã hội.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục tư tưởng hàng năm, những nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với tình hình đặc điểm của Chi bộ mình, nội dung công tác giáo dục tư tưởng được đổi mới thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng theo chuyên đề, gắn sinh hoạt với cuộc vận

động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; kiểm soát chặt chẽ việc biên tập, phát hành các ấn phẩm báo chí thuộc Ngành, cơ quan, đơn vị mình quản lý, nhất là báo điện tử; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về chế độ phát ngôn của người phát ngôn; quy chế bảo mật thông tin của Ngành và nội bộ cơ quan; quy định cụ thể về kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong công tác cán bộ: Ban chấp hành Đảng bộ và tập thể Lãnh đạo Sở đã thực sự dân chủ, khách quan, công tâm. coi trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi mới phương pháp đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ ngay từ cấp cơ sở, các chi bộ, đơn vị trực thuộc; thực hiện đúng chế độ chính sách đối với công chức và người lao động, thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ và Đảng viên, vì vậy, đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng, hăng say công tác trong cán bộ, đảng viên. Để nâng cao trình độ lý luận chính trị và tăng cường sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên; chú trọng công tác bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên trong Đảng bộ.

1.3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh và giáo dục truyền thống trong cán bộ, đảng viên

Công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và đất nước đã được cấp ủy Đảng, các đoàn thể quan tâm tuyên truyền. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn đã được Đảng ủy Sở lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và tỉnh, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các Chi bộ đã đưa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào nội dung sinh hoạt thường kỳ. Các Chi thị, Nghị quyết, các chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của cấp trên đều được quán triệt kịp thời; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, của địa phương, của ngành cũng được triển khai nghiêm túc; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đảng viên, của toàn chi bộ; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và

những vướng mắc của đảng viên; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành...

Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, thiết thực có trọng tâm trọng điểm tạo khí thế cách mạng đã thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Sở. Các hoạt động tuyên truyền như: phát động các cuộc thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành; tổ chức hội nghị, sinh hoạt đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh...); tham gia tìm hiểu các cuộc thi về lịch sử truyền thống của Đảng, của dân tộc... Qua đó tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động trong Sở. Góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trong sạch vững mạnh, vượt lên khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội của Đảng.

1.4. Tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên trong một số sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh

Sau khi được tuyên truyền, học tập triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Nghị quyết trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" và việc xét xử các vụ án tham nhũng. Cán bộ, đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng viên, quân chúng thuộc Đảng bộ Sở luôn tin tưởng và thực hiện theo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội dân chủ, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; nói, viết, làm theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tin tưởng vào vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; không móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn với chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; không vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước; không đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; không thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước; không có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Không lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

1.5. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CCVC sau khi được học tập Nghị quyết và các chuyên đề theo Chỉ thị 03-CT/TW năm 2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm

gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị 05- CT/TW năm 2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Sau khi triển khai học tập Nghị quyết và các chuyên đề theo Chỉ thị 03-CT/TW năm 2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị 05- CT/TW năm 2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Đảng ủy Sở đã tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch số 38/KH-ĐU ngày 20/11/2016 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường và Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 15/KH-ĐU ngày 20/4/2017 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường học tập chuyên đề chỉ thị số 05-CT/W "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa". Tổ chức cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động trong Sở đăng ký thực hiện cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW theo mẫu quy định. Kết quả Đảng bộ có 155 cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động lập Bản cam kết và kế hoạch cá nhân, trong đó có 49 đảng viên.

Sau khi học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ, Chỉ thị số 05-CT/TW cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động trong Sở đã có bài thu hoạch cá nhân và được cấp ủy Đảng đánh giá là có chất lượng. Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của Đảng ủy, Chi ủy, cán bộ, đảng viên đã nâng lên một bước, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Sở nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Qua việc theo dõi đánh giá kết quả việc đăng ký thực hiện cam kết và kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW, hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức đều thực hiện tốt nội dung đã cam kết. Trong các đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ được nâng lên đáng kể. Cán bộ, đảng viên, CCVC, và người lao động trong Sở đã có ý thức rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, lối sống lành mạnh theo tinh thần "5 xây, 3 chống".

1.6. Công tác nắm bắt tình hình tại cơ sở

Thời gian qua, Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm đến công tác tư tưởng từ việc nắm bắt tình hình và dư luận xã hội đến việc tổ chức định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời giải quyết tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động trong Sở, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh tại cơ quan đơn vị thông qua việc tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên, người lao động tại hội nghị cán bộ, công chức hàng năm. Nội dung đối thoại tập trung vào việc đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; việc thực hiện Chương trình hành động của cấp ủy đảng; kế

hoạch hành động cá nhân của Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Bí thư cấp ủy, Đảng viên là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã định kỳ hoặc đột xuất tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, quần chúng thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, chú ý các trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có bất đồng chính kiến, biểu hiện bất mãn để kịp thời xử lý, giải quyết, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ.

1.7. Thực hiện Quy định 54 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận trong Đảng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm và có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp. Ban Thường vụ Đảng ủy chủ động phối hợp Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử cán bộ, đảng viên trong Sở tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ, nhận thức về chính trị, tư tưởng, về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí; đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm, trong thời kỳ đã cử 26 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tổ chức. Tổ chức kết nạp Đảng cho 19 quần chúng ưu tú; làm thủ tục đề nghị chuyển sinh hoạt đảng cho 07 đảng viên.

1.8. Công tác kiểm tra, giám sát

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ cấp trên. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy Sở đều xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát nhằm triển khai tổ chức toàn diện các nhiệm vụ của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra theo quy định của điều lệ Đảng. Đảng ủy đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên đảm bảo tất cả các Chi bộ trong đảng bộ đều có sự tham gia sinh hoạt của các đồng chí Đảng ủy viên. Qua đó đảm bảo 100% các Chi bộ trực thuộc đều có sự kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đều phân công Bí thư hoặc Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết của cấp trên. Chi bộ giám sát đảng viên thông qua sinh hoạt thường kỳ, qua theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn, đảm bảo 100% các đảng viên trong Chi bộ được kiểm tra, giám sát. Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong những năm qua, Đảng không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm kỷ luật Đảng, không có đơn khiếu nại, tố cáo về phẩm chất đảng viên, tổ chức Đảng.

Cấp ủy đảng tăng cường giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên, quan tâm đối thoại với đảng viên có vấn đề về tư tưởng. Thường xuyên hoặc đột xuất giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú về đạo đức, lối sống, quan hệ láng giềng, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm nơi cư trú, đề xuất, đóng góp, trao đổi thông tin với địa phương để kịp thời nắm bắt và có biện pháp quản lý, giáo

dục khi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống nơi cư trú.

Kết quả giám sát cho thấy: Các đơn vị đã triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý thu chi ngân sách, các dự án đầu tư, mua sắm tài sản công, những vấn đề nổi cộm được được nhân dân, dư luận xã hội quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những dấu hiệu sai phạm không để xảy ra vi phạm lớn, giữ ổn định tình hình ở các đơn vị; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ gìn sự trong sạch của bộ máy chính quyền.

2. Hạn chế

- Việc biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa kịp thời, chưa xây dựng được các tập thể, cá điển hình để làm tấm gương trong toàn Đảng bộ nơi theo

- Nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số chi bộ mới chỉ dừng lại ở việc quán triệt những quan điểm chung, mà chưa đi sâu gắn với thực tiễn công tác mang tính đặc thù của đơn vị.

- Nội dung sinh hoạt Đảng ở một số chi bộ còn lỏng ghép với sinh hoạt chuyên môn, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế;

3. Nguyên nhân

- Việc tuyên truyền giáo dục quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn phụ thuộc vào việc tổ chức quán triệt của Đảng ủy cấp trên; Các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ đều kiêm nhiệm, công tác Đảng chưa chuyên sâu, việc cập nhật các quy định mới về công tác Đảng đôi lúc chưa kịp thời.

- Do đặc thù công việc và sự phụ thuộc và kế hoạch hoạt động chuyên môn của cơ quan quản lý cấp trên nên việc bố trí thời gian cho một số buổi sinh hoạt định kỳ trong năm không ổn định.

III. Giải pháp thực hiện công tác tư tưởng trong thời gian tới

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là nội dung giáo dục quan trọng hàng đầu về tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, đảng viên, là cơ sở của sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

- Thống nhất về mặt nhận thức, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với quá trình thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trước hết là trong cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải được đặt ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ khác trong tình hình mới.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá và giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó có những nội dung, phương

pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Nâng cao chất lượng và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tăng cường và đổi mới công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, đặc biệt là lãnh đạo đoàn thanh niên để tạo nên sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

- Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện chính sách cán bộ, để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ, đảng viên cần biến quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng của tổ chức Đảng thành quá trình tự giáo dục, tự bồi dưỡng, gắn với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Đảng ủy Dân chính Đảng xem xét lựa chọn những đơn vị trong Đảng bộ có cách làm hay, làm tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Điện Biên về "tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ" để các đơn vị khác trong Đảng bộ trao đổi học tập kinh nghiệm.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐU ngày 01/2/2013 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy DC (để b/c);
- Các đ/c ĐU viên;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Lưu ĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ



Ngôn Ngọc Khuê